

■ ยังไม่ฟันธงเลิกปิด-เปิดภาคฯ เขียนขอข้อมูลทปอ.อย่างละเอียด

‘ดาวพงษ์’ ขอเลื่อนสอบ GAT / PAT

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ เปิดเผยมถึงการหารือกับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่า ปอมท.ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาสถาบันอุดมศึกษา ใน 3 ประเด็นหลัก เรื่องแรก การสร้างธรรมาภิบาลโดยหัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่สภามหาวิทยาลัย ที่บางแห่งยังไม่เรียบร้อยส่งผลให้เกิดปัญหา และแต่ละมหาวิทยาลัยก็มี พ.ร.บ.เป็นของตนเอง ซึ่งเท่าที่ทราบใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือการสรรหาสภาฯ รวมทั้งเปิดช่องให้สามารถดำรงตำแหน่งพร้อมกันได้หลายแห่ง จึงต้องมาดูข้อกฎหมาย ว่าอะไรที่เป็นอำนาจของ คร.ที่ดำเนินการได้ทันที หรือจะปรับแก้กฎหมายก็ต้องหารือกันให้เกิดความเหมาะสม เรื่องที่ 2 การทบทวนการปิด-เปิดภาคเรียนตามอาเซียน ซึ่งตนขอหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อน ต้องฟังข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีการยื่น 3 ขยับออกมาอีกนิดหน่อยก็เป็นได้

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 3 ตนมอบการบ้านให้ ปอมท.ไปดูระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระเด็กไม่ต้องวิ่งรอกสอบ ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป โดยเฉพาะการรับตรง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสามารถรับเด็กได้ตรงตามที่ต้องการ โดยแนวคิดของตนคือ ต้องปรับทั้งระบบ แต่หากยังไม่สามารถทำได้ก็ต้องปรับช่วงเวลา

การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งแรก ที่เดิมจะสอบในช่วงเดือน ต.ค. ซึ่งเด็กยังเรียนไม่จบชั้น ม.6 ก็เปลี่ยนมาจัดสอบในช่วงเดือน ก.พ.หลังจากเด็กจบ ม.6 แล้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่ไม่ต้องพะวง ทั้งนี้ ทปอ.ยังจัดสอบได้ปีละ 2 ครั้ง เช่นเดิม

ด้านนายชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ปอมท. กล่าวว่า ปอมท.ได้ข้อสรุปถึงการกำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยเสนอให้ สกอ.ออกกฎเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ นายกสภาฯ ดำรงตำแหน่งได้ 1 แห่งไม่เกิน 2 วาระ. กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 แห่ง ต่อเนื่องไม่เกิน 2 วาระ ส่วนอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 2 วาระ ส่วนข้อเสนอทบทวนการปิด-เปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดยสอบถามความคิดเห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าคณาจารย์ 73.2% บุคลากรสายสนับสนุน 63% และนิสิต นักศึกษา 60.9% ไม่เห็นด้วยกับการปิด-เปิดภาคเรียนดังกล่าว ส่วนเรื่องการรับนักศึกษา นั้น ปอมท. ขอเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อหารือก่อนเสนอแนวทางให้ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาต่อไป